

เดลินิวส์

ฉบับที่ 23,359 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 หน้า 28



นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยถึงการขยายผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ฯในพื้นที่รอบศูนย์ฯ ว่า ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ด้วยพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้มีปัญหาเรื่องของดินเพื่อการเพาะปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทำค่าคอบในการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผล และพืชอื่น ๆ อีกทั้งมีเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืช และรู้จักใช้ที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้มากขึ้น อันนำไปสู่การช่วยลดภาระรายจ่ายและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นแพะพันธุ์พระราชทานมาให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยง เป็นแพะที่ออกลูกเยอะ เลี้ยงง่าย มีต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ ตลอดจนสามารถนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

มาเป็นอาหารแพะ เป็นต้น “ส่งเสริมให้ปลูกสละแบบแซมต้นยางพาราในสวนยางพารา ขณะที่ดินยางพารายังไม่สามารถกรี๊ดได้ เกษตรกรก็มีรายได้ในช่วงระหว่างนั้นจากการขยายผลผลิตจากสละตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากการศึกษาทดลองที่ใช้เวลาในการดำเนินการมาร่วม 30 ปี วันนี้พร้อมขยายผลสู่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรจากพื้นที่อื่น ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ตนเองต่อไป” นาย



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ด้านการเกษตรผสมผสาน จ.นราธิวาส

สุวัฒน์กล่าว ด้าน นายสะแปอิง ยีดิ้ง เกษตรกร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เจ้าของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเกษตรผสมผสาน ที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ให้การสนับสนุนและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าศึกษาเรียนรู้เปิดเผยว่า คนได้มีโอกาสเดินทางเข้าศึกษา



ดูงานและฝึกอบรมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อหลายปีก่อน จากนั้นนำความรู้มาปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยการปลูกพืชหลายชนิดแบบผสมผสานเต็มพื้นที่ ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยปลูกไม้ผลกว่า 10 ชนิด อาทิ เงาะ

ลองกอง สละ จำปาคะโร้เมล็ด ควบคู่กับการปลูกยางพาราแซมด้วยปาล์มน้ำมัน ซึ่งก่อนที่ยางพาราจะกรี๊ดได้ก็ได้ผลผลิตจากสละไปจำหน่ายสร้างรายได้ ในพื้นที่มีสระน้ำขามฝนทิ้งช่วงจะมีน้ำใช้และเลี้ยงปลาในบ่อ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงแพะ และวัว โดยวัวเลี้ยงเพื่อเอามูลมาหมักผลิตแก๊สไว้ใช้หุงต้มภายในครัวเรือน

“ผมมีอาชีพหลักรับราชการครู อาชีพเสริมทำสวนแบบผสมผสาน โดยเฉพาะสวนปีหนึ่ง ๆ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่ขัดสน ไม่มีหนี้สิน ผลผลิตจากสวนส่วนใหญ่บริโภคภายในครอบครัวและแบ่งปันญาติพี่น้องในพื้นที่เหลือมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน วันนี้มีความสุข มีกินมีใช้” นายสะแปอิงกล่าว.